



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Quốc hội thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)



Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự họp tại hội trường.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, sáng ngày 23/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành 96,11%.

Trước khi biểu quyết thông qua, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Trong đó, một số nội dung chính sửa liên quan đến phạm vi nợ công,

(Xem tiếp trang 4)

Tháo dỡ hoàn toàn 115/115 ruột lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn

Chiều ngày 23/11, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện đề án xóa bỏ lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn (Quỳnh Phụ). Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đến nay, huyện Quỳnh Phụ đã tháo dỡ hoàn toàn 115/115 ruột lò sản xuất vôi tại khu vực cầu Nghìn, bảo đảm tuyệt đối an toàn và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời tiến hành giải ngân kinh phí thực hiện đề án.

NGỌC MAI

Gặp mặt các doanh nghiệp vận tải biển

(Xem tin trang 4)



Ảnh minh họa

Thẩm tra các báo cáo trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI

Chiều ngày 23/11, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ năm

HĐND tỉnh khóa XVI. Năm 2017, Công an tỉnh đã phát hiện, xử lý 856 vụ phạm pháp hình sự (tăng 6,5% so với năm 2016); 73 vụ phạm tội về kinh tế, tham nhũng (tăng 30,3% so với năm 2016); tội phạm về ma túy 470 vụ (tăng 12,2% so với năm 2016). Viện Kiểm sát

nhân dân tỉnh đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra ngay từ khi tiếp nhận tin báo tội phạm do đó không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Toàn ngành đã kiểm sát 1.154 vụ, việc. Tòa án nhân dân hai cấp đã thụ lý 4.507 vụ, việc

quyết 3.955 vụ, việc, đạt tỷ lệ 87,75% (tăng 204 vụ so với năm 2016). Sau khi nghiên cứu, xem xét, các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo của các ngành. Các đại biểu dự hội nghị đã tham gia

(Xem tiếp trang 4)

NGUYỄN TÙNG

Tập huấn giảng viên, báo cáo viên cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD và kỹ năng xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 23/11, tại thành phố Thái Bình, Tổng cục Dân số - KHHGD, Bộ Y tế khai mạc hội nghị tập huấn cho giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh về cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho công nhân các khu công nghiệp. Học viên là lãnh đạo, cán bộ chi cục dân số - KHHGD các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Nghệ An, Phú Thọ, Long An, Bến Tre.

Tại hội nghị, các học viên được trao đổi một số nội dung về truyền thông chuyển đổi hành vi, kỹ năng truyền thông trực tiếp, tư vấn dịch vụ KHHGD, cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD, phương tiện tránh thai; các vấn đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm hạn chế tình trạng mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường tình dục; nhiệm vụ và phương thức truyền thông trong các buổi nói chuyện chuyên đề, các buổi truyền thông lồng ghép...

Sau tập huấn, các học viên sẽ là giảng viên trực tiếp truyền giảng tại các lớp tập huấn cho cộng tác viên, người cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh và là báo cáo viên tại các buổi nói chuyện chuyên đề với công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp.

Hội nghị tập huấn diễn ra trong 2 ngày.

Sáng ngày 23/11, UBND thành phố Thái Bình tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho chủ tịch UBND, trưởng công an, cán bộ tư pháp, công chức xây dựng, đất đai các phường, xã.

Trong thời gian 1/2 ngày, báo cáo viên của Sở Tư pháp đã hướng dẫn kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực: trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, đất đai, xây dựng; phổ biến Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 9/9/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Thông qua tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử phạt vi phạm hành chính, tham mưu ban hành văn bản và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đúng pháp luật.

HÀ DUNG - MINH NGUYỆT

KIẾN XƯƠNG Vào chiến dịch thủy lợi đông xuân

(Xem trang 2)



THÁI THỤY Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân

(Xem trang 4)



BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH Giao ban cụm thi đua số IV

Sáng ngày 23/11, Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số IV tổng kết công tác và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2017. Các đồng chí: Đàm Hữu Đắc, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Cụm thi đua số IV gồm hội người cao tuổi 6 tỉnh: Thái Bình, Ninh Bình, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên. Năm 2017, các cấp hội và hội viên trong cụm thi đua số IV luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ của hội và hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, trồng mới trên 2.400.000 cây xanh các loại, phát triển quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, có hơn 232.000 người cao tuổi được hưởng chính sách bảo trợ xã hội và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam và đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của hội người cao tuổi cụm thi đua số IV. Các đồng chí mong muốn thông qua những hoạt động tham quan, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm sẽ giúp hội người cao tuổi 6 tỉnh làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Hội người cao tuổi 6 tỉnh cần chú trọng chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, tăng cường sự gắn kết giữa hội viên với tổ chức hội.

Tại hội nghị, hội người cao tuổi 6 tỉnh đã chấm điểm và chọn ra đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm năm 2017, đồng thời bàn giao cụm trưởng năm 2018 cho Hội Người cao tuổi tỉnh Hà Nam.

TIẾN ĐẠT

TIẾN HẢI Tiếp 268 lượt công dân

Năm 2017, Ban tiếp công dân huyện, Thanh tra huyện Tiến Hải đã chủ động tham mưu tổ chức tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo định kỳ vào ngày 5 và 20 hàng tháng, Thường trực HĐND vào ngày 15 hàng tháng. Đã có 268 lượt công dân đến trụ sở tiếp dân, giảm 248 lượt người so với năm 2016. Các xã, thị trấn tiếp 179 lượt người, giảm 143 lượt người so với năm 2016. Về tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, các cấp, các ngành trong huyện đã tiếp nhận 75 đơn. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân đạt được những kết quả tích cực, tình hình khiếu tố gay gắt, đông người, vượt cấp giảm so với những năm trước đây. Thông qua việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời đã góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn huyện.

PHƯƠNG THẢO - MINH PHƯƠNG

KIẾN XƯƠNG Phát triển hơn 11.700 đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình

Tính đến hết tháng 10/2017, toàn huyện Kiến Xương có khoảng 49.000 người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình, trong đó có hơn 11.700 người tham gia mới, nâng tỷ lệ người có thẻ BHYT chiếm 84,7% dân số của huyện. Trong năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã mở rộng được 9 đơn vị với 561 lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT và tăng thêm 164 người tham gia BHXH tự nguyện.

Đề tăng tỷ lệ người tham gia BHYT, BHXH, ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho UBND huyện giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các xã, thị trấn. Hàng tháng, cán bộ chuyên quản thu của Bảo hiểm xã hội huyện theo dõi tiến độ phát triển người tham gia BHYT ở các địa phương, tổng hợp và báo cáo UBND huyện. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội huyện còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tư vấn đối thoại cho người dân, chủ sử dụng lao động, người lao động đồng thời nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT, BHXH cho nhân viên các đại lý thu.

HOÀNG LÃNH